

BHXH TỈNH BẮC NINH:

BHXH tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đạt tỷ lệ người hưởng các chế độ BHXH qua thẻ ATM đạt 85%. Để thực hiện mục tiêu này, BHXH tỉnh đang chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Theo BHXH tỉnh Bắc Ninh, đến ngày 24/5, số người hưởng trợ cấp BHXH một lần qua thẻ ATM trên địa bàn tỉnh đạt 98%; số người hưởng trợ cấp thất nghiệp đạt 100%. Đáng chú ý, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua thẻ ATM mới đạt 25,1% (tương ứng 10.712 người)- thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Trong đó, kết quả cao nhất là huyện Yên Phong

Đẩy nhanh tiến độ chi trả qua ATM

đạt 38,7% (tương ứng 1.080 người); huyện Tiên Du 29%...

Trước đó, nhiều giải pháp đã được UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo triển khai thực hiện. BHXH tỉnh cùng các đơn vị cũng tích cực phối hợp thực hiện để tăng số người hưởng các chế độ qua thẻ ATM. BHXH tỉnh đã giao chỉ tiêu năm 2024 cho BHXH các huyện, thị xã,

thành phố; yêu cầu bộ phận tiếp nhận hồ sơ tuyên truyền, vận động, thuyết phục người hưởng các chế độ kê khai số tài khoản hoặc phối hợp với ngân hàng mở ngay tài khoản (nếu chưa có).

Đồng thời, BHXH tỉnh Bắc Ninh cũng chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, phát



triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền CSDL quốc gia về Dân cư, trình UBND tỉnh để ban hành và tổ chức thực hiện. Trong khi đó, BHXH các

huyện tăng cường tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị SDLĐ hướng dẫn NLĐ khai báo thông tin để nhận chế độ qua tài khoản cá nhân. Đối với người hưởng các chế độ hàng tháng đã cao tuổi, già

yếu sẽ hướng dẫn ủy quyền cho thân nhân lĩnh thay qua tài khoản.

Mới đây, ngày 29/5, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt trong thực hiện các chế độ BHXH. Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã nêu rõ những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai. Phần lớn người hưởng cao tuổi, có thói quen sử dụng tiền mặt, nên việc sử dụng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt bị hạn chế. Công tác triển khai thực hiện chưa huy động hết sức mạnh của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị-xã hội. Số lượng máy ATM tại một số địa bàn còn ít, đặc biệt tại khu vực nông thôn, nên chưa đáp ứng được yêu cầu rút tiền của người dân...

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, đề xuất, ông Vương Quốc Tuấn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu BHXH tỉnh tuyên truyền về việc chi trả các chế độ BHXH không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và BHXH Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai chi trả đúng người, đúng chế độ, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách, gây mất niềm tin trong nhân dân.

Bên cạnh đó, ông Vương Quốc Tuấn cũng chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng mở tài khoản và chi trả các chế độ BHXH qua thẻ ATM; thành lập nhóm Zalo với các sở, ngành liên quan để cập nhật thông tin, kiểm tra tiến độ thực hiện.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ đạo NHNN chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh ưu tiên bố trí hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH nhận tiền qua thẻ ATM.

Ngoài ra, các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa và kết quả triển khai giải pháp ứng dụng CSDL quốc gia về Dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

MINH ĐỨC